



สรุปข่าว สร.


ประจำวันที่

19 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยนิวส์, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, สวพ.91, สำนักข่าวอิศรา, linetoday, onbnews, topnews, thethaiger, Tnews, springnews)</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อเพิ่ม 42 จังหวัด ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1.นครราชสีมา 2.นครสวรรค์ 3.พังงา 4.เพชรบูรณ์ 5.สระแก้ว 6.สิงห์บุรี 7.หนองบัวลำภู 8.อำนาจเจริญ 9.เชียงใหม่ 10.เชียงราย 11.น่าน 12.พะเยา 13.ลำปาง 14.ลำพูน 15.แม่ฮ่องสอน 16.กำแพงเพชร 17.พิจิตร 18.ชัยนาท 19.อุทัยธานี 20.สระบุรี 21.นนทบุรี 22.ลพบุรี 23.อ่างทอง 24.นครนายก 25.พระนครศรีอยุธยา 26.ปทุมธานี 27.อุตรธานี 28.สกลนคร 29.นครพนม 30.เลย 31.หนองคาย 32.บึงกาฬ 33.ชัยภูมิ 34.บุรีรัมย์ 35.สุรินทร์ 36.สงขลา 37.สตูล 38.ตรัง 39.พัทลุง 40.ปัตตานี 41.ยะลา 42.กรุงเทพมหานคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , ข่าวสด, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ch3, tnthailand, hfocus , innnews, pptvhd36, topnews, thebetter,thaitabloid)</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออีก 42 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ดำเนินตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกันกับเฟสแรก 4 จังหวัด รวมเป็น 45 จังหวัด เพิ่มกรุงเทพฯ 1 จังหวัด เท่ากับ 46 จังหวัด ถือว่า การให้บริการขยายเกินกว่าครึ่งประเทศแล้ว สำหรับกรุงเทพฯซึ่งเป็นเมืองหลวง มีประชากรจำนวนมาก เป็นพื้นที่ที่ยาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถใช้บริการในคลินิกนวัตกรรมทั้ง 7 วิชชีฟได้ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สปสช. เขต 11 เตรียมความพร้อมร้านยา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ เฟสที่ 4 ด้านร้านยาสิริเกษัช เผยผลร่วมโครงการฯ กับ สปสช. ประชาชนตอบรับดี มีผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการเฉลี่ยวัน 10-20 ราย/วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 4 สระบุรี เชิญชวนคลินิกเอกชน หลังหน่วยบริการนวัตกรรมในพื้นที่ยังไม่มีเพียงพอรองรับ ประชาชนในพื้นที่ และประชากรแฝงจาก กทม. และปริมณฑลที่กำลังจะคึกคัก 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ในปีนี้ พร้อมเดินหน้าสร้างเว็บแอปฯ เปิดพิกัดหน่วยบริการนวัตกรรมใกล้ฉัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวถึงความสำเร็จของนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่" ซึ่งอัปเดตมาจาก 30 บาทรักษาทุกโรค ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม และโดนใจประชาชนมากที่สุด โดยล่าสุดราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สปสช. เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ 42 จังหวัด ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นอีกก้าวของ 30 บาทรักษาทุกที่ คือการขยายผลให้ใช้สิทธิได้ทั่วประเทศ หากเริ่มต้นได้ภายในต้นไตรมาส 4 นี้ ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือประชาชนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-เสนอบทความ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เป็นหนึ่งในหน่วยบริการนวัตกรรมสำคัญ ที่ช่วยเติมเต็มเห็นนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว บรรลุเป้าหมาย โดยรศ.ดร.ทัศนีย์ บุญทอง ประธานที่ปรึกษาสภาการพยาบาล และประธาน คกก.พัฒนาคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ กล่าวว่า ปัจจุบันมีคลินิกการพยาบาลฯ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมแล้วกว่า 1,800 แห่งจากทั้งหมดกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เป็นเรื่องยาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาก แต่ทางสภาการพยาบาลก็ไม่ได้ลัดใจและยังพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายที่มุ่งหวังคือวิชาชีพการพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในชุมชนและในพื้นที่ห่างไกล</p>	
<p>แก้ปัญหา ยาเสพติด</p> <p>กม.ครอบครองยาบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, บางกอกทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, one31, innnews, hfocus, tnthailand, linetoday, theactive, trueid, amarintv, thereporter, ch3, ch7,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. สธ. กล่าวถึงกรับบังคับใช้ร่างกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข ลดจำนวนผู้ถือครองยาบ้าจาก 5 เม็ด เป็น 1 เม็ดถือเป็นผู้เสพ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.67 ว่า ถือว่ามีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่ครอบครองยาบ้า 1 เม็ดมีสิทธิขอบำบัด แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดและต้องรู้ว่ายาบ้าที่ตนนั้นมาจากไหน เป็น 1 ผู้เสพ 1 ผู้ขาย หากตำรวจทำครบวงจร เชื่อว่ายาบ้าจะลดลง ย้ำว่าคนชี้เบาะแสะจะได้ส่วนแบ่งจากการยึดทรัพย์ 5% คนที่ทำคดีแต่ต้นจนถึงส่งฟ้องได้ 25% ซึ่งกฎหมายใหม่คาดว่า 2 ปีก็น่าจะยึดทรัพย์ได้ทั้งหมดไม่ล่าช้าเหมือนในอดีต</p> <p>ด้านน.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า เมื่อกฎกระทรวงฉบับใหม่ประกาศใช้ หมายถึงการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 1 เม็ด หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ให้นำตัวไปบำบัดรักษา หากเกินกว่านี้ถือว่ามีความผิดเพื่อจำหน่ายจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ แก้ไขปริมาณยาเสพติดไว้ 2 ประเภท คือ ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน กัญชาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน กำหนดปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ หากเกินกว่านี้ถือว่ามีความผิดเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีและรับโทษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช นำกำลังจับกุม นายบอย อายุ 28 ปี ชับซีรูด จยย.เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาด้วยความเร็วสูง เสียของต้องถล่มถนน ตรวจค้นในตัวพบยาบ้า 5 เม็ด และยาไอซ์ 3 ฤง เหล็กชุดชาร์ปอีก 1 เล่ม จึงยึดไว้เป็นของกลาง ซึ่งในวันนี้ (18 มิ.ย. 2567) กฎกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้ว นั้นหมายความว่า การครอบครองยาบ้าไม่เกิน 1 เม็ดหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ให้นำตัวไปบำบัดรักษา หากเกินกว่านี้ถือว่ามีความผิดเพื่อจำหน่ายจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย จึงแจ้งข้อกล่าวหาเมียยาเสพติดประเภทที่ 1 ไว้ในครอบครองฯ ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินคดีต่อไป</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์มติชน</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.ว่า เท่าที่ได้รับรายงานในช่วงแรกที่เปิดรับฟังความเห็นพบว่า ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมีสูงกว่าคนที่เห็นด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการรับฟังความเห็นจะเปิดถึงวันที่ 25 มิ.ย.นี้ ซึ่งมีคนมาแสดงความเห็นต่อร่างดังกล่าวมากกว่ากฎหมายฉบับอื่นหลายเท่าตัว ส่วนเรื่องความเห็นที่ร่างประกาศฯ ไม่ได้นำมาเมล็ดกัญชากลับเป็นยาเสพติดด้วยนั้น หลังจากนั้น กกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษจะนำความเห็นไปปรับแก้ อย่าซีเรียส เพราะต้องผ่านความเห็นของคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนอยู่แล้ว</p> <p>เมื่อถามถึงแนวทางการเปิดร้านขายช่อดอกกัญชาในร้าน โดยให้แพทย์แผนไทยนั่งประจำร้านเพื่อจ่ายยา จะติดต่อ พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ในมาตรา 40 ที่ระบุว่าผู้จ่ายยาเสพติด ประเภท 5 จะต้องเป็นเภสัชกร หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่า ต้องไปดูกฎหมายโดยละเอียดหากทำไม่ได้ แล้วจำเป็นต้องแก้กฎหมาย ถ้าเสียงส่วนใหญ่ต้องการก็ต้องแก้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-นายรังสี จังสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจชลบุรี พร้อมด้วยรองประธานชมรมคกก.ชมรม ผู้ประกอบการธุรกิจกัญชา ได้ร่วมกับนักวิชาการแพทย์แผนไทยแพทย์ แผนปัจจุบัน รวมถึงภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และกลุ่มผู้ค้ากัญชาในเมืองพัทยา แสดงจุดยืนคัดค้านไม่นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด และจะฟ้องต่อศาลปกครองหากรัฐบาลยังดึงดันที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เพราะสร้างความเสียหายให้มหาศาล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์ (มติชน, linetoday, topnews, sondhitalk)</p> <p>-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ให้ความเห็นต่อความเชื่อเรื่องกัญชา มีผลต่อสติปัญญา หรือ IQ ของเด็ก และเยาวชน ว่า งานวิจัยต่างประเทศหลายชิ้นได้ทำการตรวจวัดระดับไอคิวการใช้กัญชาในระยะสั้นของกลุ่มคนหนุ่มสาว ไม่ปรากฏว่าเป็นสาเหตุของการลดระดับสติปัญญาโดยรวม แต่กลับพบปัญหาครอบครัวและปัญหาพันธุกรรมที่ทำให้ระดับสติปัญญาลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรใช้กัญชาอย่างเด็ดขาด และควรจะมีบทลงโทษต่ออย่างเข้มข้น ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ควบคู่กันไป</p> <p>การบำบัดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, จส.100)</p> <p>-สสส. สานพลัง ก.มท. ร่วมกับ ก.สธ. เปิดเวที ชุมชนล้อมรั้ว ป้องกันยาเสพติดพื้นที่ภาคกลาง ดึงศักยภาพชุมชนร่วมดูแลบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เผยสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดยาเสพติด 25 แห่ง ใน 48 จังหวัด ปกป้องลูกหลานไม่ยุ่งเกี่ยววงจรยาเสพติดได้เป็นรูปธรรม</p>	
<p>สถานชีวาภิบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>-วัดดอยท่าเสาเปิดกุฏิชีวาภิบาล แห่งแรกในอุตรดิตถ์ บริการพระสงฆ์ที่อาพาธ โดยไม่ไปรักษาร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป มีทีมแพทย์ พยาบาลประจำเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-จากข่าว ลูกสาวต้องพาพ่อที่ป่วยระยะสุดท้าย ไปนอนรอความตายที่ศาลาวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเนื่องจาก 2 พ่อลูกถูกปฏิเสธจาก ‘เจ้าของบ้านเช่า’ ไม่ให้นำตัวผู้ป่วยมาเสียชีวิตภายในบ้านเช่า นั้น พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนารเรือง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติบรมาชชนนี มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะดีกว่านี้ หากผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีการพูดคุยสื่อสารร่วมกันมากขึ้น ซึ่ง สธ. มีนโยบายให้มีสถานชีวาภิบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่มีบ้านของตัวเอง แต่ก็ต้องเข้าใจว่านโยบายนี้เพิ่งเริ่ม และยังไม่ได้กระจายไปครบทุกที่ จึงเกิดเคสลักษณะนี้เป็นภาพที่สะท้อนใจคนในสังคม อย่างไรก็ตาม หากสื่อสารและสอบถามความช่วยเหลือ มีเวลามาคุยกัน ก็จะทำให้เจตนาสุดท้ายของผู้ป่วยได้รับการตอบสนอง เพราะหลักการของ “Palliative Care” คือประชาชนที่เป็นผู้ป่วยระยะท้าย รวมถึงญาติ หรือครอบครัว สามารถตัดสินใจร่วมกับแพทย์เพื่อวางแผนดูแลระยะท้ายให้ผู้ป่วยจากไปอย่างมีคุณภาพ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การอภิปรายงบประมาณ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมการอภิปรายงบประมาณ สธ. ทั้งการชี้แจงประเด็นข้อเท็จจริงตามที่ได้รับบฯ เพิ่มขึ้น เช่น งบบัตรทองได้เพิ่มกว่า 2.1 ล้านบาท หรือกว่า 9% เพื่อดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมถึงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาโรคมะเร็ง หากป้องกันได้จะช่วยเรื่องคุณภาพชีวิต รวมทั้งการขยายบริการดูแลป้องกันโรคมะเร็ง อาทิตขยายบริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก หากไม่กระทบงบประมาณ การคัดกรองโรคมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย หากผลเป็นไปด้วยดีทาง สปสช.จะสนับสนุนเพิ่มเติม ส่วนงบค่าเสียหายโควิด 19 เป็นงบกลางพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thecoverage)</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชรารณณ์ รองโฆษก สธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกขึ้นรับหลักการ ในวันที่ 19 มิ.ย.67 โดยงบประมาณของ สธ. ครม. อนุมัติจัดสรรบฯ 341,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,966 ล้านบาท จากบฯ ปี 67 ซึ่งในส่วนงบประมาณที่เพิ่มเติมมานั้น มาจากการเพิ่มงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายในวงเงิน 235,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,213 ล้านบาท</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, theagendathai, newtv, thaitodaynews, pptvhd36, thaigov, bangkokbiznews, INN News, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thereporters, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่คณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เผยปี 2567 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-18 มิ.ย. มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 164,020 ราย เสียชีวิต 11 ราย ส่วนใหญ่พบการแพร่ระบาดในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ขณะนี้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ไว้กว่า 4.5 ล้านโดส สำหรับฉีดให้ 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดภาวะแทรกซ้อน และลดความเสี่ยงการเสียชีวิต เริ่มตั้งแต่ พ.ค. - ส.ค. 67 เข้ารับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p>งานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, thaitodaynews, thaigov, Hfocus, linetoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เปิดงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 เพื่อเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายใน พ.ศ. 2573 พร้อมมอบรางวัลชุมชนประเมินวิมลเวช ให้กับ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้มีผลงานการวิจัยด้านไวรัสวิทยาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะการป้องกันโรคด้วยวัคซีน และมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ จำนวน 18 รางวัล โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 1,800 คน</p>	
<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thebangkokinsight)</p> <p>-ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาข้อเท็จจริงกรณีการขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ หลังจากมีการประกาศขยายเวลาเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 4 ใน 5 พื้นที่นำร่อง กทม. ,ชลบุรี ,เชียงใหม่ ภูเก็ต และ เกาะสมุย พบว่า มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะขยายเวลาในพื้นที่อื่นหรือไม่ นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังเห็นควรให้ “ฉลาก - ค่าเตือน” บนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ใช้ตามกฎหมายที่มีการออกมาก่อนล่วงหน้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ประกอบการยังสามารถใช้ฉลากเดิมต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ไหนทำเรื่องภาพและค่าเตือนที่เป็นภาพสดเหมือนภาพค่าเตือนบนซองบุหรี่ จึงมอบหมายให้ไปติดตามการดำเนินของประเทศต่างๆ เป็นข้อมูลประกอบ</p>	
<p>ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., fm91bkk, thebangkokinsight)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนวันโรค ตั้งเป้าทดสอบในมนุษย์ ภายในปี 2570 รวมทั้งใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์และผลิตเซลล์บำบัดโรคมะเร็ง วิจัยสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันล่าสุดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาลดปวดจากกระต่อม พร้อมผลักดันการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ระดับชาติ สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศจากการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร</p>	
<p>ติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลบางละมุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.บางละมุง เยี่ยมชมอาคารสถานที่พบปะผู้ป่วยและญาติ พร้อมมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์และพยาบาลแผนกต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปและให้คำแนะนำการดำเนินงานของ รพ. โดยชื่นชมการบริหารงานของผู้บริหารฯ พร้อมจะช่วยเหลือผลักดันหากต้องการการสนับสนุนงบประมาณ</p>	
<p>เตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ.เตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ระบุว่า ในกลางเดือนมิ.ย.-กลาง ก.ค. และช่วง ส.ค.-ต.ค. จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยมีพื้นที่เสี่ยง 35 จังหวัด รัฐบาลจึงขอให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เร่งเตรียมการรับมือตามแนวทางที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ใน 6 มาตรการที่กำหนด โดยส่วนกลางได้เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่ไว้แล้ว</p>	
<p>พัฒนาระบบสาธารณสุขในเรือนจำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เข้าพบ พ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง รว.ย.ยุติธรรม เพื่อหารือเรื่องการพัฒนา ระบบสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ อาทิ ทักษะสถาน รพ.ราชทัณฑ์ และสิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับการสาธารณสุขจากรัฐ โดย ก.ยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการรับข้อเสนอไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง</p>	
<p>ทลาย 2 เครือข่ายผลิต จำหน่าย และนำเข้ายาเสพติดเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, เนชั่นออนไลน์, ไทยนิวส์, thaitabloid, sondhitalk, mcot, inn, ch7)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ อย. และสง.ปศุสัตว์จ.นครปฐม แฉลงผลการปฏิบัติการกรณีบุกทลายเครือข่ายผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และนำเข้ายาเสพติดเถื่อน 2 เครือข่าย ในพื้นที่ จ.นครปฐม และจ.สมุทรสาคร ตรวจยึดของกลางกว่า 214,894 ชิ้น รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 84,000,000 บาท</p> <p>ด้าน ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ยาเสพติดที่ไม่มีเลข ทะเบียนเป็นยาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก อย. อาจไม่มีสารสำคัญ หรือมีปริมาณสารต่ำกว่าหรือสูงกว่าปริมาณที่กำหนด หากมีปริมาณต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา และหากมีปริมาณสูงกว่าที่กำหนด อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง ขอเตือนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงให้ระมัดระวังในการใช้ ยาเสพติด หากสัตว์ป่วยทางที่ตีควรรพพบแพทย์</p>	
<p>อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เปิดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs ด้านอาหาร สู่อุตสาหกรรม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก และภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน และได้รับตราสัญลักษณ์ของกรมวิทย์ฯ เพิ่มมูลค่าสินค้าและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ในการแข่งขันและผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่การขยายตลาดสินค้า ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน</p>	
<p>Virtual Hospital</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- พญ.ศศิธร ศิริมหาพราน ผอ.ประสาทเชียงใหม่ เผย ได้นำร่องให้บริการผู้ป่วยแบบโรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) เป็นระบบการแพทย์ทางไกลผ่าน DMS Telemedicine ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติ ไม่ต้องเดินทางมา รพ. ประหยัดเวลาการรอพบแพทย์ ลดภาระค่าใช้จ่าย และลดความแออัดภายใน รพ. ดูแลสุขภาพผู้ป่วยในเขต ภาคเหนือแบบครบวงจร</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ปฐมพงษ์ ปุโรประการ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-14 มิ.ย. 67 ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 35,352 ราย ผู้เสียชีวิต 36 ราย อัตราป่วยสูงสุด คือ อ.สิรินธร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ร่วมกับอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ไม่ควรซื้อยามากินเอง ให้รีบไปพบแพทย์</p>	
<p>เฝ้าระวัง-ค้นหาคนเสี่ยงป่วยจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 สถาบันราชานุกูล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และสถาบันกัลยาราชนครินทร์ และอสม. กทม. ร่วมขับเคลื่อนมาตรการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยค้นหา เฝ้าระวัง ผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต หรือจิตเวช กรณีพบความเสี่ยงจะส่งต่อไปยังบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา</p>	
<p>รายงานสุขภาพคนไทยปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มเติม) นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- สสส. จัดเวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567 ภายในงานมีการนำเสนอรายงานสุขภาพคนไทยปี 2567 เสนอตัวชี้วัดปี 2567 ในประเด็น เทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพคนไทย" ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ที่สะท้อนว่าเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในทุกมิติของการดำเนินชีวิต โดยพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างมาก รวมถึง 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปี 2567 ได้แก่ 1.การกราดยิง 2.ปัญหาแพทย์ลาออก ควรดำเนินการอย่างไร 3.สองทศวรรษของบัตรทอง 4.การพนันออนไลน์ 5. อุบัติเหตุจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 6.มาเฟียข้ามชาติกับการแก้ไขปัญหา 7.แรงงานไทยในตะวันออกกลาง 8.มลพิษทางอากาศ 9.การถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. และ 10.ธรรมนูญสุขภาพฉบับที่ 3 พร้อมเรื่องพิเศษประจำฉบับ คือ "ความเครียด ภัยเงียบของสังคมไทย" จากสถิติและข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นไปในทางเดียวกันว่า คนไทยเครียดมากขึ้น โดยส่วนใหญ่คนมุ่งดับอารมณ์แห่งความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ไม่ได้มุ่งค้นหาสาเหตุหรือทางแก้เหตุ</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โลกวันนี้, thaipbs)</p> <p>- ศจย. จัดแถลงข่าวปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีแพทย์และนักวิชาการเข้าร่วมระบุนุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นยาพิษทำลายสมองเด็ก อันตรายต่อปอด หัวใจ สมอง ส่งผลต่อสุขภาพจิตและอาการซึมเศร้า ซึ่งจากการศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 53% เสี่ยงปัญหาซึมเศร้า เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอื่น ๆ ถือเป็นภัยคุกคามระบบสาธารณสุขและนำไปสู่ปัญหาสังคม ทุกฝ่ายต้องช่วยจัดการปัญหาอย่างจริงจัง รณรงค์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องกับประชาชน โดยใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม และรัฐบาลต้องควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า</p>	
<p>แพลตฟอร์ม MedUMORE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 10 องค์กรการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยและลาว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม MedUMORE เป็นโมเดลการเรียนการสอน ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาแพทย์ แบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาบัณฑิตแพทย์ยุคใหม่ และตอบโจทย์ความรู้ทางการแพทย์ให้แก่บัณฑิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และ ประชา.ทั่วไป ในรูปแบบ E-Book คลิปวิดีโอ และเทคโนโลยี AR/VR รวมถึงเตรียมนำเทคโนโลยี AI GPT Integration และ Multi Visual Learning เข้ามาเร็ว ๆ นี้</p>	
<p>แบคทีเรียกินเนื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)</p> <p>-สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติญี่ปุ่น (เอ็นไอโอไอ) เผยแพร่รายงานว่า จำนวนติดเชื้อแบคทีเรีย “สเตรปโตคอคคัส ชนิดเอ” ซึ่งก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า แบคทีเรียกินเนื้อ (Flesh-Eating Disease) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,019 คนแล้ว นับตั้งแต่ต้นปีนี้มากกว่าสถิติผู้ป่วยยืนยันตลอดทั้งปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 941 คน พบมากที่สุดที่กรุงโตเกียว อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่า เชื้อโรคชนิดนี้ไม่น่าก่อให้เกิดการแพร่ระบาดใหญ่เหมือนโรคโควิด 19 เนื่องจากไม่ใช่โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรง แต่เน้นย้ำให้ประชาชนเพิ่มการรักษาสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน หมั่นล้างมือ และรักษาบาดแผลอย่างถูกวิธี หากมีอาการน่าสงสัยให้ไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p>อากาศร้อนจัด นักแสวงบุญดับแล้วกว่าครึ่งพันระหว่างร่วมพิธีฮัจญ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>-สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานอ้างข้อมูลจากพวกเจ้าหน้าที่ทูต ระบุ มีผู้เสียชีวิตในพิธีฮัจญ์แล้วอย่างน้อย 550 ราย ในจำนวนนี้ 323 รายเป็นชาวอียิปต์ และเกือบทั้งหมดเสียชีวิตสืบเนื่องจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ขณะที่มียางานว่าอุณหภูมิพุ่งแตะระดับ 51.8 องศาเซลเซียส ในวันจันทร์(17มิ.ย.)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยุงลาย' บุกยุโรป ผลพวง 'ภาวะโลกร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>-กรมควบคุมโรคแห่งยุโรป หรือ ECDC เปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในสหภาพยุโรปประจำปี 2023 มีสูงถึง 130 ราย เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2022 ที่มีเพียง 71 ราย และในปี 2024 พบ “ยุงลาย” แพร่ระบาดแล้วใน 13 ประเทศทั่วยุโรป นอกจากนี้ในอียูแล้ว ปี 2023 ยังเป็นปีที่ทั่วโลกพบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับรายงานมากกว่า 6.5 ล้านรายในกว่า 80 ประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกถึง 7,300 ราย และทำให้ไข้เลือดออกกลายเป็นโรคไวรัสที่มีขุมเป็นพาหะที่แพร่กระจายเร็วที่สุดในโลก</p> <p>องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการเดินทางเพื่อการค้าขายทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้โรคสามารถระบาดได้ง่ายขึ้น “ปรากฏการณ์เอลนีโญ” และ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปี 2023 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนและความชื้นสูงขึ้น ซึ่งเป็นสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์ของยุง เช่นเดียวกับ น้ำท่วมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแหล่งน้ำขังจะเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ยุงลายชั้นดี</p>	